



คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขรับ 200
วันที่ 08-01-2567
เวลา 10.07 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. ๐ ๗๔๓๑.๗๑๒๒ เบอร์ภายใน ๒๑๐๐
ที่ อว ๐๖๕๕.๑๖/๒๔ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗
เรื่อง .. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง ประกาศฯ EIA และ EHIA ฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลง
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๗.๒/ว ๒๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง ประกาศฯ EIA และ EHIA ฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ผ่านระบบ Facebook Live สผ. นั้น


ในการนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงขอส่งหนังสือดังกล่าวมายังหน่วยงานของท่าน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน คณบดี
-เพื่อโปรดทราบ
กองกลาง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม
สัมมนา เรื่อง ประกาศฯ EIA และ EHIA ฉบับใหม่
มีอะไรเปลี่ยนแปลง
-เห็นควรมอบงานวิชาการดำเนินการประชาสัมพันธ์


(นายสุจินดา ไชยอ้น)


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง


8/1/2567


8 ม.ค. 67


09 ม.ค. 67

ทราบและมอบฯ


10 ม.ค. 67

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฉบับ 4๕
วันที่ - 3 ม.ค. 2567
เวลา 17.๓๕ น.

ที่ ทส ๑๐๐๗.๒/ว ๒๕๑๖๔

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง ประกาศฯ EIA และ EHIA ฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักการและกำหนดการประชุมสัมมนา

๒. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสัมมนา

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการ หรือ การดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศฯ EIA และประกาศฯ EHIA) โดยดำเนินการ ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ สำนักงานนโยบายฯ จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “ประกาศฯ EIA และ EHIA ฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลง” เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลสำคัญของประกาศฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเรียนเชิญท่านหรือ ผู้แทนจำนวน ๒ ท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “ประกาศฯ EIA และ EHIA ฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลง” ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ผ่านระบบ Facebook Live สผ. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมตาม QR CODE ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

เรียน อธิการบดี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง
ประกาศ EIA และ EHIA ฉบับใหม่ ในวันที่
ที่ ๒๕ ม.ค. ๖๗ ผ่านระบบออนไลน์
เพื่อโปรดพิจารณา

๕ ม.ค. ๖๗

ขอแสดงความนับถือ

S Sarabha

(นางสาวภา วิทยุชिरันันท์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๓๒ (พรธิตา/คมคาย)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรมอบ ผอ.
กองกลางเข้าร่วม และเห็นควรมอบคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาผู้เข้าร่วม

จำนวน ๑ คน

๕ ม.ค. ๖๗

๕ ม.ค. ๖๗



การประชุมสัมมนา

เรื่อง ประกาศฯ EIA และ EHIA ฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลง

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๘ บัญญัติว่า รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศกำหนดให้โครงการหรือกิจการ หรือการดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำเนินการ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรา ๔๘ วรรคท้าย บัญญัติว่า ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาทบทวนประกาศตามวรรคหนึ่งทุกกรอบระยะเวลาห้าปี หรือในกรณีที่มีความจำเป็นจะดำเนินการให้เร็วกว่านั้นก็

สำนักงานนโยบายฯ ได้ดำเนินการตามมาตรา ๔๘ ดังกล่าว โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนของคณะทำงานพิจารณา ทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายฯ พร้อมกับข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ประชุมหารือกับหน่วยงานอนุมัติอนุญาตโครงการ จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (ประกาศฯ EIA) และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพ ชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศฯ EHIA) และสำนักงานนโยบายฯ ได้นำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ดังกล่าว ไปรับฟังความคิดเห็นต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั่ว ประเทศ จำนวน ๕ ครั้ง และรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ตามขั้นตอนของกฎหมาย รวมทั้งนำเสนอ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามในประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประกาศฯ EIA) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด

โครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประกาศฯ EHIA) เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันสำนักงานนโยบายฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำประกาศกระทรวงฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับ ในการนี้ สำนักงานนโยบายฯ จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “ประกาศฯ EIA และ EHIA ฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลง” เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลของประกาศกระทรวงฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประกาศฯ EIA) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประกาศฯ EHIA) เพื่อให้ผู้ดำเนินการโครงการรัฐและเอกชน ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานอนุมัติอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบ

๓. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ (เจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุมัติอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) กลุ่มผู้ประกอบการแต่ละประเภทโครงการ (บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการและสมาคมต่างๆ) สถาบันการศึกษา ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ระยะเวลาและสถานที่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

ผ่านระบบ Facebook Live สผ.

๕. หน่วยงานรับผิดชอบ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



การประชุมสัมมนา เรื่อง ประกาศฯ EIA และ EHIA ฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ผ่านระบบ Facebook Live สผ.

- ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
- ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. เปิดการประชุมสัมมนา
โดย เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
- ๐๙.๑๕ - ๐๙.๔๕ น. บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินการของ สผ. ตามมาตรา ๔๘ วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA และ EHIA”
โดย นางสาวภา วิทยุธีระนันท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ๐๙.๔๕ - ๑๒.๑๕ น. อภิปรายในหัวข้อเรื่อง “ประกาศฯ EIA และ EHIA ฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลง”
โดย - นายสิทธิชัย ปิตินินชูชัย ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- นางสาวรุ่งอรุณ ญาติบรรทุง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- นางสาวธิดา ตั้งเสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรม กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- นางสาวสุจิตรา อยู่ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- นายพิเชฐ โสภณแพทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ตอบข้อซักถาม และสรุปผลการประชุม

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



QR Code
เอกสารประกอบการประชุม



QR Code
แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบตอบรับการประชุมสัมมนา

เรื่อง ประกาศฯ EIA และ EHIA ฉบับใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ผ่านระบบ Facebook Live สผ.

สามารถลงทะเบียนผ่าน : QR Code (โดยไม่ต้องส่งฉบับจริง)



กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ผ่าน Facebook Live



QR Code : Facebook สผ.

Facebook : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือ Link: <https://www.facebook.com/onep.gov.th>
หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อ : พรธิดา เบ้าอู่/คมคาย พรหมมี

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

E - Mail : Envieia2561@gmail.com

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๒๗/๖๘๓๒ และ ๐๘๐ ๐๖๕ ๙๔๒๖